

**ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH
HUYỆN ỦY VŨ THƯ**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vũ Thư, ngày 03 tháng 8 năm 2020

Số 39 -CV/HU

*V/v tập trung chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid -19 trong tình hình mới*

- Kính gửi:*
- Ủy ban nhân dân huyện,
 - Các tổ chức cơ sở đảng,
 - Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện,
 - Các đồng chí Huyện ủy viên.

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp; từ ngày 25/7 đến nay nước ta đã có 206 trường hợp mắc, trong đó có 174 trường hợp lây nhiễm trong nước liên quan đến Đà Nẵng tại 9 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng (121), Quảng Nam (34), Đắk Lắk (3), TP. Hồ Chí Minh (8), Quảng Ngãi (3), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Đồng Nai (1), Hà Nam (1); các trường hợp mới được phát hiện đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch Đà Nẵng; đã có 6 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Ở huyện ta, số lượng người đi từ vùng có dịch về từ ngày 18/7/2020 đến 07 giờ 00 ngày 03/8/2020 là 265 người, đã được các ngành, các địa phương chủ động kiểm soát, nắm bắt, phân loại và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuy nhiên đến ngày 01/8/2020 đã phát hiện ca dương tính (lần 1) với Covid-19 tại Thôn Bùi xã Hoà Tiến, huyện Hưng Hà, trong đó có nhiều người tiếp xúc gần và tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp này, nguy cơ lây lan dịch vào huyện Vũ Thư là rất cao. Trước tình hình trên, để tăng cường các biện pháp chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau:

1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Khẩn trương kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ cấp huyện đến cấp xã trong tình trạng đã phát sinh dịch bệnh để tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, kiện toàn các Đội phản ứng nhanh của huyện và các tổ tuần tra, kiểm soát, tổ tự quản ở cấp xã, thôn để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn

của cấp trên, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của người dân.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, bằng nhiều hình thức về tình hình, diễn biến dịch bệnh; về mức độ nguy hiểm, cơ chế lây truyền, biện pháp phòng, chống dịch và các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân nếu không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là nhưng cũng không được gây hoang mang trong cộng đồng và xã hội.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và cấp uỷ, chính quyền các địa phương để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng mức về tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch để người dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tung tin, xuyên tạc, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

3. Tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế để nắm bắt chính xác, kịp thời thông tin của những người đi từ vùng có dịch trở về địa phương hoặc người tiếp xúc với họ nhằm tổ chức sàng lọc, xác minh, phát hiện sớm các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh và truy vết, lập danh sách các đối tượng F1, F2 để khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm kịp thời và quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị phù hợp, không để lây lan trong cộng đồng. Tăng cường khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, các khu cách ly tập trung ở cấp huyện và cấp xã để nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch bùng phát, lây lan mạnh ở quy mô lớn theo phương châm "Bốn tại chỗ". Thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh để hạn chế việc lây chéo trong khu cách ly tập trung. Mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị đều phải khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới; có phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống, đặt ra tình huống xấu nhất để có giải pháp tốt nhất, chủ động dập dịch hiệu quả.

5. Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo của huyện về phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh và các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, khẩn trương quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo tỉnh.

6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh, bảo đảm cán bộ, lực lượng chuyên môn và các điều kiện, đặc biệt vật tư, trang thiết bị y tế sẵn sàng cho công tác thu dung, điều trị người bệnh và khẩn trương hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Tiếp tục tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, trước hết đối với tất cả các trường hợp liên quan đến trường hợp dương tính trên địa bàn huyện Hưng Hà; các trường hợp trở về địa phương từ các địa điểm đã bị cách ly, phong tỏa, khu vực có các ca nhiễm bệnh theo thông báo của Bộ Y tế.

Nhận Công văn, yêu cầu các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. *dm*

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Thanh Tuấn